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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ประจ าปี 2567 
ของ 

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) 
เม่ือวนัอังคารที่ 23 เมษายน 2567 

 
สถานที่และเวลา 

 

ประชมุ ณ หอ้งกรุงเทพ 2 ชัน้ M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานท่ีประชุม ประธานฯกล่าวเปิดประชุม 
พรอ้มทัง้กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่มาประชุม และแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง 45 ราย จ านวน 
1,412,333 หุน้ และรบัมอบฉนัทะ 25 ราย จ านวน 50,841,325 หุน้ รวมเป็น 70 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัได ้52,253,658 หุน้ 
คิดเป็นรอ้ยละ 58.0598 ของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยทัง้หมดของบรษัิท ถือวา่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการท่ีประชุม แนะน ากรรมการที่เขา้รว่มประชุม 
และผูเ้ขา้รว่มประชมุอื่น ดงันี ้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครบทั้งจ านวน 9 คน (เป็นสดัสว่นกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบร้อยละ 100)
คือ 
1. นายไพรสณัฑ ์  วงศส์มิทธ์ิ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. นายอษัฎากร  ลิม้ปิติ   กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1  

กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
3. นางสาวศศธิร  วงศว์ิไล   กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ สรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
4. นายฐิติศกัดิ ์  สกลุครู   กรรมการ กรรมการบรหิารและกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5. นายธนยั  ชรนิทรส์าร   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

ก าหนดคา่ตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
6. นายเอกพล  พงศส์ถาพร  กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
7. นางพจนารถ   ปรญิภทัรภ์ากร   กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน 

และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และประธานกรรมการบรหิาร 
8. นางสาวนฤศสยั  มหฐิติรฐั   กรรมการ 
9. นายธีระชยั   สริธิญัญานนท ์  กรรมการ  
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น จ านวน 9 คน คือ 
1. นางสาวยวุพร  พุม่ประเสรฐิ  ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานบญัชีการเงิน 

2. นายสรุชยั  ชยัชมภ ู   ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานปฏิบตัิการ 
3. นายศิรภิทัร  โกเอีย้น   ประธานเจา้หนา้ทีก่ลุม่งานบรหิารบคุคลและความยั่งยืนองคก์ร 
4. นายยศพณ  แสงนิล   ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการลงทนุ 
5. นายชานนท ์  ศิรวิงศ ์   ผูช้่วยประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการตลาด 
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6. นางสาวศิรวิรรณ สรุเทพินทร ์  หุน้สว่นจาก บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
7. นางสาวภทัรรีตัน ์ โกสยีไ์กรนิรมล  ผูจ้ดัการจาก บรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั 
8. นายอิสสระชยั  เดชาฤทธ์ิ   ที่ปรกึษากฎหมาย จากบรษัิท กฎหมายอภิบญุ จ ากดั  
9. นายอรรถพล   เกรยีงไกร   เลขานกุารบรษัิท ท าหนา้ที่เลขานกุารท่ีประชมุ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารฯชีแ้จงหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสยีงในการประชมุ  
 นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานกุารที่ประชุม ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า บรษัิทฯไดม้ีการถ่ายภาพและบนัทึกภาพ
การประชุมในลกัษณะสื่อวิดีทศันต์ลอดการประชุม และไดชี้แ้จงหลกัเกณฑส์ าหรบัการลงคะแนนเสียงในการประชุมเพื่อให ้   
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุไดร้บัทราบ ดงันี ้

1. ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ (เฉพาะผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบใุหล้งคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะ) ทีล่งทะเบียน
แลว้ จะไดร้บับตัรหลกัฐานการออกเสยีงลงคะแนนซึง่ครอบคลมุวาระการประชมุทัง้หมด โดยมีรอยปรุใหฉี้ก
ออกเป็นแผ่นย่อยส าหรบัแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนัน้ จะระบุช่ือผูถื้อหุน้และสิทธิออกเสียง
ทัง้หมด หากไมไ่ดร้บับตัร หรอืไดร้บัไมค่รบตามวาระ ขอใหแ้จง้ตอ่เจา้หนา้ที่ 

2. ผูร้บัมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผูถื้อหุน้ หรือผูม้อบฉันทะ ก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
ลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉันทะมาแลว้ จะไม่ไดร้บัแจกบตัรหลกัฐานการออก
เสยีงลงคะแนน เนื่องจากมีการลงคะแนนมาแลว้ลว่งหนา้ จะน ามาบนัทกึในระบบและน ามานบัรวม  

3. คะแนนเสียง หนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง มติคะแนนเสียงเป็นไปตามแต่ละวาระตามที่ก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชมุ 

4. ปิดรบัการลงทะเบียนชั่วคราวก่อนเริม่ลงคะแนนเสยีง 
5. ขีดเครือ่งหมายถกูในช่อง เห็นดว้ย/ไมเ่ห็นดว้ย /งดออกเสยีง และลงลายมือช่ือก ากบั 
6. เก็บเฉพาะบตัรที่ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ และน าไปหกักบัคะแนนเสียงที่ลงทะเบียนไว ้

คะแนนท่ีเหลอืจะเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย และเก็บบตัรที่เห็นดว้ยของทกุวาระ หลงัการประชมุ 
7. คะแนนของทา่นผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะไดบ้นัทกึรวมไว ้เพื่อการลงมติ ตามวาระเรยีบรอ้ยแลว้ 
8. ในการนบัคะแนนเสียง บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด เป็นที่ปรึกษาการจัดการวางระบบการนับ

คะแนนเสยีง 
9. เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสได้มีการเชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก  บริษัท ส านักงาน

กฎหมายอภิบญุ จ ากดั คือ นายอิสสระชยั เดชาฤทธ์ิ  เพื่อท าหนา้ที่ตรวจนบัการลงคะแนนเสยีง  
10. แตล่ะวาระอาจมีจ านวนผูถื้อหุน้และคะแนนแตกตา่งกนัได ้เนื่องจากอาจมีผูถื้อหุน้มาเพิ่มในภายหลงั 
11. ผูถื้อหุน้ที่ไม่อยู่ในหอ้งประชุม ขอใหล้งคะแนนในบตัร และมอบใหก้ับเจา้หนา้ที่ ที่ประตทูางออกและเมื่อ

เสร็จสิน้การประชุมขอใหผู้ถื้อหุน้ วางบตัรไวบ้นโต๊ะดว้ย เจา้หนา้ที่จะขอเก็บบตัรทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การ
ประชมุ 

12. ผูถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ การลงคะแนนเสียงเป็นไปตามที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ และได้
บนัทกึการนบัคะแนนเสยีงไวแ้ลว้ 

13. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถามขอใหย้กมือ และเมื่อประธานที่
ประชุมอนญุาตแลว้ ขอใหแ้จง้ตอ่ที่ประชมุ เป็นผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มแจง้ช่ือ นามสกุล แลว้จึง
เสนอความคิดเห็น หรอื สอบถามขอ้มลู 

14. ความคิดเห็น หรือ ค าถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระประธานที่ประชุมจะขอใหเ้สนอ หรือสอบถามใหม่ 
ในช่วงการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 8 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเรือ่งอื่นๆ 
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ในการประชุมครัง้นีม้ีวาระการประชุมทัง้สิน้รวม 8 วาระ ส าหรบัการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญ      
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2567 บริษัทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบริษัท เพื่อเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม
ลว่งหนา้ ตัง้แต่วนัที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวนัที่ 17 มกราคม 2567 แต่เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอ
ระเบียบวาระอื่นใดมายงับรษัิท   

จากนัน้ ประธานฯเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้:- 
วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2566 
  ประธานฯ มอบหมายใหน้ายอรรถพล เกรียงไกร เลขานกุารที่ประชมุ น าเสนอรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ประชุม ณ หอ้งกรุงเทพ 2 ชัน้ M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัลาดพรา้ว เลขที่ 
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทรท์ี่ 24 เมษายน 2566 
ตามที่ไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมแลว้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 1 จึงขอใหท้ี่ประชุม
พิจารณา 
  ส าหรบั คะแนนเสียงเพื่ออลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน  ถา้เทา่กนัประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด   
  ประธาน ฯ  ได้ส อบถามที่ ป ระชุ ม ว่ า  มี ผู้ ใด จะสอบถาม รายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ห รือ ไม่ 
ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้  
มติที่ประชุม    ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2566 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 
2566 ตามที่เสนอ โดยไมม่ีการแกไ้ข ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 52,930,163 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 52,930,163 100.0000 

 
หมายเหต ุ : ระหวา่งการประชมุวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองเพิ่มขึน้อีก 15 ราย จ านวน 676,505 หุน้  
รวมเป็น 85 ราย จ านวน 52,930,163 หุน้ ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและเรยีกช าระแลว้  
วาระที ่2     คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อผูถื้อหุน้ว่า 
รายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2566 นัน้ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มค าบอกกลา่วเรยีกประชมุในครัง้นีแ้ลว้ 
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 2  
  นายเอกพล พงศส์ถาพร ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2566 ความคืบหนา้ของโครงแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของบริษัทฯ (CAC)  และแผนการด าเนินงานในปี 2567 ให้ที่
ประชมุรบัทราบโดยสรุปหวัขอ้หลกั ดงันี ้   

1. รายงานผลการด าเนินงานในปี 2566 
 ในปีที่ผา่นมามีการเปลีย่นแปลง และมีพฒันาการทางธุรกิจคอ่นขา้งมาก อีกทัง้การวางกลยทุธใ์นทาง

ธุรกิจที่จะน าพาบรษัิทไปสูก่ารเติบโตในอนาคตได ้ 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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 ส าหรบัธุรกิจของบรษัิท ประเภทการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์ ตัง้แต่ช่วงมีการระบาดของเชือ้โควิดฯ  ซึ่งมี
การใชง้านสินคา้บรรจุภณัฑค์่อนขา้งมาก ท าใหเ้ป็นกลุม่สนิคา้ที่ค่อนขา้งเติบโตไปในทิศทางที่ดี ตัง้แต่นัน้มา ทัง้
ตลาดในประเทศไทย และต่างประเทศ นอกจากนีธุ้รกิจการจ าหน่ายบรรจุภณัฑ ์ยงัเก่ียวขอ้งกับธุรกิจประเภท
อื่นๆ เช่น ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสขุภาพ ธุรกิจ E-Commerce และธุรกิจอปุโภคบริโภคอื่นๆ ซึ่งจะมีอตัราการเติบโต
อตัรารอ้ยละ 3-5 จากนีไ้ป 

ผลกระทบในแง่บวกในปีที่ผ่านมาส าหรบับริษัทอีกประการหนึ่ง คือ ความขัดแยง้ระหว่างประเทศ
มหาอ านาจ โดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมริกา และประเทศจีน ท าใหม้ีการลดการพึ่งพาการผลิตจากประเทศจีน 
สง่ผลใหม้ีการยา้ยแผนการผลติมายงัประเทศไทย ท าใหบ้ริษัทมียอดการสั่งซือ้ที่เพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ปลายปีที่ผา่นมา และตน้ปีนี ้

แมว้่าบริษัทจะท าธุรกิจการจ าหน่ายบรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกเป็นหลกั แต่บริษัทมีความพรอ้ม
คอ่นขา้งมากในการเปลีย่นแปลง และพฒันาสนิคา้ที่ใชว้ตัถดุิบประเภทใหม ่และวตัถดุิบที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม
มากขึน้ ซึง่จะสง่ผลตอ่บรษัิทในทางที่ดีในอนาคต  

 ส าหรบัผลกระทบในแง่ลบตอ่บรษัิทไดแ้ก่  

• ความผนัผวนในแง่ของภาวะเศรษฐกิจจากภายนอกประเทศทีไ่ม่แนน่อน ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากความ
เสี่ยงในการเกิดสงคราม และความขดัแยง้ระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทหวงัว่าจะไม่เกิดความรุนขึน้ แต่
อยา่งไรก็ดีบรษัิทไดเ้ตรยีมความพรอ้มการรบัมือในหลายดา้น ตลอดจนบรษัิทมีกลุม่ลกูคา้หลากหลาย
ประเทศ ซึง่ท าใหก้ระจายความเสีย่งไดด้ีพอสมควร  

• ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจในแง่ของอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบีย้ และการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจโลก  

• การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เก่ียวขอ้งกับ ESG (สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการ
ก ากบัดแูล)  
ถึงแมว้่ายอดขายในตน้ปี 2566 จะลดลงพอสมควร เนื่องจากการปรบัลดการเก็บสินคา้เขา้คลงัของ

ลกูคา้ต่างประเทศ แต่ในช่วงกลางปีต่อเนื่องถึงปี 2567 บริษัทสามารรกัษาการท าก าไรค่อนขา้งดี ท าใหม้ีการ
เติบโตของยอดขายตามล าดบั  

นอกจากนีบ้รษัิทมีการเตรยีมความพรอ้มของการพฒันาเครือ่งจกัร การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่และการ
จดัหาวตัถดุิบซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม ส าหรบัการผลิตสินคา้ในปี 2567 รวมทัง้การจดัใหม้ีกิจกรรมที่จะน าพา
บรษัิทไปสูอ่งคก์รปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์(Net Zero) สนบัสนนุการตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชนั และการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่มาตรฐานของบรษัิทก็อยูใ่นเกณฑท์ี่ดี  

  สรุปผลประกอบการ 

• ส าหรบัรายได ้ในปี 2566 มีรายไดท้ัง้สิน้ 3,411 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบั ปี 2565 มีรายไดท้ัง้สิน้ 
4,073 ลา้นบาท ตา่งกนัรอ้ยละ 16 ซึ่งหากไปพิจารณาเป็นรายไตรมาสจะพบว่าก าไรจะตกลงไป
ในช่วงตน้ปี 2566 เทา่นัน้ 

• ส าหรบัก าไรขัน้ตน้ ในปี 2566 มีก าไรทัง้สิน้ 683 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบั ปี 2565 มีก าไรขัน้ตน้
ทัง้สิน้ 774 ลา้นบาท ตา่งกนัรอ้ยละ 19 ซึ่งลดลงไปตามยอดขายที่ลดลง แต่ลดลงไปในสดัสว่นที่
นอ้ยกวา่หากเทียบกบัรายได ้ 

• คา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร (SG&A) ในปี 2566 อยูท่ี่ 414 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบั ปี 2565 
อยูท่ี่ 409 ลา้นบาท ซึง่บรษัิทยงัคงรกัษาไมใ่หเ้กิดค่าใชจ้่ายที่มากเกินไป  
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• รายไดอ้ื่น ในปี 2566 อยู่ที่ 71 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ปี 2565 อยู่ที่ 56 ลา้นบาท ซึ่งใกลเ้คียง
กนั 

• ก าไรจากการด าเนินงาน ในปี 2566 อยู่ที่ 339 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบั ปี 2565 อยู่ที่ 422 ลา้น
บาท ตา่งกนัรอ้ยละ 20  

• ก าไรสทุธิ ในปี 2566 อยู่ที่ 289 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับ ปี 2565 อยู่ที่ 363 ลา้นบาท ต่างกัน
รอ้ยละ 21 
ในแง่ของสดัสว่นทางการเงินท าไดค้่อนขา้งดี ซึ่งมีปัญหาเฉพาะยอดขายที่ตกลงไปในช่วงตน้ปี 

2566 เทา่นัน้ 
ส าหรบัการจ าแนกยอดขายมีอตัราสว่นการขายโดยแยกตามประเทศ และภมูิภาคดงันี ้ 

• ยอดขายในประเทศไทย มีการเติบโตขึน้ ในปี 2566 อยูท่ี่ 577 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบั ปี 2565 
อยูท่ี่ 561 ลา้นบาท 

• ยอดขายในตา่งประเทศลดลง เนื่องจากมีการลดค าสั่งซือ้จากลกูคา้เพื่อลดปริมาณการเก็บรกัษา
สนิคา้ของลกูคา้ในช่วงตน้ปี 2566 

บริษัทมีลกูคา้หลกัอยู่ในทวีปยุโรป ซี่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สดุของบริษัท หรือประมาณรอ้ยละ 56 ของ
การยอดขายทั้งหมด อเมริกาเหนือ เอเชีย ออสเตรเลีย  และการขายในประเทศจะอยู่ในสัดส่วนถัดลงมา
ตามล าดบั  

 ยอดขายที่ลดลงมาจากลกูคา้ที่ลดลงไปในตลาดในทวีปอเมรกิาเหนือเป็นหลกั และในทวีปยโุรป  
 ส าหรบัสดัสว่นของสนิคา้จากยอดขาย สนิคา้หลกัที่ส  าคญัไดแ้ก่  

• ถงุซิป คิดเป็นรอ้ยละ 88 ของยอดขายของสนิคา้ทัง้หมด 

• หลอด คิดเป็นรอ้ยละ 7 ของยอดขายของสนิคา้ทัง้หมด 

• สนิคา้อื่นๆ คิดเป็นรอ้ยละ 5 ของยอดขายของสนิคา้ทัง้หมด 
ส าหรบัฐานะทางการเงิน ของบริษัท มีการปรบัลดการลงทุนทางการเงินลง เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรบั

การลงทนุในธุรกิจของบรษัิทในปี 2567 จึงท าใหม้ีเงินสดคอ่นขา้งมาก ในปี 2566 อยูท่ี่ 965 ลา้นบาท เมื่อเทียบ
กบัปี 2565 อยูท่ี่ 282 ลา้นบาท ในแง่ของ หนีส้ินและสว่นของผูถื้อหุน้ ซึ่งบรษัิทไม่มีหนีส้ินเงินกูย้ืม สว่นใหญ่จึง
เป็นเรือ่งของเจา้หนีก้ารคา้เป็นหลกั  

ส าหรบัอตัราสว่นทางการเงิน ไม่มีการเปลีย่นแปลงมากนกั ก าไรสทุธิใกลเ้คียงในปี 2565 และยงัเกิน
รอ้ยละ 8 ของการขาย แต่อตัราส่วนผลตอบแทนต่อทรพัยส์ิน และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสว่นของผูถื้อหุน้  
บริษัทจะมุ่งเนน้ใหม้ีอตัราที่สงูขึน้ โดยเนน้เรื่องของการลงทนุเก่ียวกบัธุรกิจหลกัของบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทมีการ
เติบโต ซึง่จะเป็นสิง่ที่บรษัิทใหค้วามสนใจจากนีไ้ป 

รางวลัของบรษัิทในปี 2566 

• SET ESG RATING ระดบั “A” ไดร้บัการประเมินจัดอนัดับเป็นรายช่ือหุน้ยั่งยืน ประจ าปี 2566 
โดย ตลาดหลกัทรพัย ์ 

• ได้รบัคัดเลือกติดอันดับในบริษัทกลุ่มหลักทรพัย์ ESG100 ที่มีการด าเนินงานโดดเด่นด้าน
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 6 โดยสถาบนัไทยพฒัน ์

• รางวลั Sustainability Disclosure Recognition ประจ าปี 2566 ไดร้บัรางวลัประกาศเกียรติคุณ
การเปิดเผยขอ้มลูความยั่งยืนตอ่เนื่องเป็นปีที่ 5 โดยสถาบนัไทยพฒัน ์และประชาคมการเปิดเผย
ขอ้มลูความยั่งยืน (SDC) 
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• ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุน เวียน  (Circular Economy 
Management System: CEMS) โดย SGS  

2. รายงานความคืบหน้าโครงการแนวร่วมตอ่ต้านคอรรั์ปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private 
Sector Collective Action against Corruption (CAC) 

• บริษัทฯมีการแจ้งนโยบาย No Gift Policy โดยแจ้งขอความร่วมมืองดเวน้การใหข้องขวัญแก่
ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ โดยแจ้งต่อคู่ค้าและหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่  1 
พฤศจิกายน 2566 

• บรษัิทฯ ไดจ้ดัอบรมนโยบายโครงการแนวรว่มปฏิบตัิในการตอ่ตา้นการทจุรติในภาคเอกชนไทย ปี 
2566 อบรมจ านวน 1 ครัง้ ในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2566 

• บริษัทฯ ได้มีการก าหนดการรับแจ้งเบาะแส ผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งทาง E-mail : board-
thip@thantawan.com และช่องทาง LINE : @TalktoCEO 

• บรษัิทฯ ไดร้บัการตอ่อายสุมาชิกของ แนวรว่มตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย หรอื Private 
Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครัง้ที่ 1 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

• ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายโครงการแนวร่วมปฏิบัติในการ
ตอ่ตา้นการทจุรติในภาคเอกชนไทย 

3. แนวทางการด าเนินธุรกิจที่ส าคัญในปี 2567 
 ส าหรบัในปี 2567 บรษัิทมีกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจเพื่อไปสูค่วามส าเรจ็ ดงันี ้

1) นวตักรรมเพื่อการเติบโต และยั่งยืน (Innovation Growth and Sustainability) 
ส าหรบัธุรกิจบรรจภุณัฑ ์ซึ่งปัจจุบันมีการพึงพิงวตัถดุิบพลาสติกเป็นหลกั ในอนาคตจะมีการสรร
หาวตัถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ และการพัฒนาสินคา้ใหม่ใหส้อดคลอ้งกับความ
ยั่งยืนมากขึน้ 

2) แตกเพื่อโต (Spin-off for Growth) 
มีการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งของธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเติบโตในอนาคต หากการ
ประกอบธุรกิจของบรษัิทอนัใดสามารถแยกไปเติบโตได ้และยงัเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษัท 
ก็จะไดร้บัการพิจารณา  

3) ซือ้เพื่อโต (External Growth) 
พิจารณาการซือ้ หรอืควบรวมกิจการ  

4) สรา้งเพื่อโต (Internal Growth) 
การพฒันาเครือ่งจกัร และพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่ 

5) ขยายเพื่อโต (Market Expansion Growth) 
บริษัทจะใหค้วามสนใจในตลาดที่บรษัิทท าไดด้ีอยู่แลว้ แต่จะเนน้การเพิ่มลกูคา้มากขึน้ ไม่ว่าจะ
ในทวีปยโุรป อเมรกิา รวมถึงในทวีปเอเชียดว้ย  

4. การเติบโตอยา่งยั่งยนื   
บรษัิทมุง่เนน้การเติบโตอยา่งยั่งยืน  5 ดา้นดงันี ้ 

1) การพัฒนาบุคลากร (People Development) 
ปลกูฝังความเขา้ใจเรือ่งของ ESG ใหแ้ก่บคุลากร ในระดบัวฒันธรรมองคก์รและการใชชี้วติเพื่อให้
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม และดีตอ่สงัคม  

mailto:board-thip@thantawan.com
mailto:board-thip@thantawan.com
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2) การน าเคร่ืองมือทางเทคโนโลยเีข้ามาปรับปรุงองคก์ร (Digital Transformation)   
เอาเทคโนโลยีเขา้มามาช่วยลดการสิน้เปลืองทัง้การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน การลดการใช้
กระดาษ รวมทัง้ลดความสิน้เปลอืงของการใชพ้ลงังาน 

3) สิ่งแวดล้อม (Environment) 
ปัจจุบนับริษัทมีแผนการจัดการสิ่งแวดลอ้มจนไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็น
ศนูย ์(Net Zero)  

4) การผลิต (Manufacturing) 
การพฒันาเครือ่งจกัร การพฒันาวตัถดุิบที่ดีตอ่สิง่แวดลอ้ม  

5) นวัตกรรม (Innovation) 
การพฒันาสนิคา้ จดัใหม้ีการใชน้วตักรรมใหม่ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดใ้หข้อ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นตอ่คณะผูบ้รหิารและทีมงาน 
 นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุพจน ์เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ถอืหุ้น ไดใ้หข้อ้ติชมบริษัทวา่ ตน
ในนามของสมาคมผูถื้อหุน้ไทย และเป็นผูร้บัมอบฉันทะจากนายสพุจน ์เอือ้ชัยเลิศกุล มีความยินดีที่ไดเ้ขา้รว่มประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิท ซึง่มีการจดั ณ สถานท่ีประชมุจรงิ ไมใ่ช่การจดัประชมุผา่นสือ่อิเล็กทรอนิกส ์
 และขอสอบถามตอ่ที่ประชมุวา่  
 1. ผลกระทบจากค่าเงินบาท ทัง้คา่เงินบาทออ่น และค่าเงินบาทแข็ง มีผลตอ่บรษัิทมากนอ้ยเพียงใด และบรษัิท
มีการเตรยีมตวัเพื่อรบัสถานการณน์ีอ้ยา่งไร  
 2. ตอนนีใ้นสหภาพยุโรปมีการรณรงคล์ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใชส้ิ่งของที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 
บรษัิทจะรบัมืออยา่งไรหากเกิดปัญหาขึน้ในอนาคต   
 นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า บรษัิท
ซือ้วตัถดุิบดว้ยสกลุเงินดอลลาหส์หรฐั และบาท ในขณะที่เวลาขายก็ขายสนิคา้เป็นสกลุเงินดอลลาหส์หรฐั เนื่องจากมีการ
สง่ออกค่อนขา้งมาก มีสว่นต่างจากค่าเงินบา้ง แต่อย่างไรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทบริหารจดัการในเรื่องดงักล่าวได้
เป็นอยา่งดี แทบจะไมม่ีการขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น มีแตก่ าไร 
 ในเรือ่งการรณรงคเ์รือ่งความยั่งยืนในยโุรป สินคา้สง่ออกของบริษัท มกัจะมีการใชซ้  า้ไดไ้ม่เหมือนในอดีต และ
บริษัทมีการพฒันาสินคา้ที่ใชว้ตัถดุิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีปัจจัยเรื่องของตน้ทุนที่สงู หากทาง
ลกูคา้ยโุรปรบัไดก็้ตอ้งซือ้สนิคา้ในราคาที่แพงมากขึน้ 
 ที่ประชมุรบัทราบการรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2566  

 

วาระที ่3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 
ประธานฯไดม้อบหมายให ้นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจา้หนา้ที่กลุม่งานบญัชีการเงิน รายงานสรุป

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ส  าหรบัปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566 เปรยีบเทียบกบัปี 2565 ในสาระส าคญั ดงันี ้
3.1 งบก าไรขาดทุน 
- รายไดร้วม 3,411 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 4,073 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 662 ลา้นบาท 

ลดลงรอ้ยละ 16 
- ตน้ทนุจากการขาย 2,728 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 3,298 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 570 ลา้น

บาท ลดลงรอ้ยละ 17 
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- ก าไรขัน้ตน้รวม 683 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 774 ลา้นบาท ลงจากปีก่อน 92 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 12 

- รายไดอ้ื่น 71 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 56 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 15 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
รอ้ยละ 26 สาเหตทุี่เพิ่มขึน้มาจากรายไดจ้ากเงินชดเชยจากลกูคา้  

- คา่ใชจ้า่ยในการขาย 128 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 123 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 5 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 สาเหตทุี่เพิ่มขึน้มาจากคา่ใชจ้่ายเก่ียวกบับคุลากร และคา่เดินทางของฝ่ายขาย
ทีม่ีการเดินทางมากขึน้หลงัจากผา่นพน้ช่วงการแพรร่ะบาดของเชือ้โควิดฯ 

- คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร 286 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีกอ่น 286 ลา้นบาท ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่มี
สาระส าคญั ซึง่สว่นใหญ่เป็นคา่ใชจ้่ายคงที่  

- ก าไรสทุธิ 288 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 363 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 75 ลา้นบาท ลดลง
รอ้ยละ 21 

3.2 งบแสดงฐานะการเงนิ  
- สนิทรพัยร์วม 3,166 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 3,025 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 141 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 
- สนิทรพัยห์มนุเวียนรวม 2,201 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 1,393 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน 

807 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 58 สาเหตมุาจากการทยอยขายเงินลงทนุบางสว่น ที่เคยถกูจดัประเภท
เป็นสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน จึงท าใหม้ีเงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสดมากขึน้  

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนรวม 965 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 1,632 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 
667 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 41 สาเหตมุาจากการขายเงินลงทนุตามที่ไดเ้รยีนไปก่อนหนา้นี ้  

3.3 หนี้สิน และส่วนของผู้ถอืหุ้น 

- หนีส้ินรวม 522 ลา้นบาท เปรียบเทียบกับปีก่อน 510 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 13 ลา้นบาท หรือ
รอ้ยละ 3 

- หนีส้ินหมนุเวียน 452 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 433 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 18 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4 สาเหตมุาจากเจา้หนีก้ารคา้  

- หนีส้นิไมห่มนุเวียน 71 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 76 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 6 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 8 

- สว่นของผูถื้อหุน้รวม  2,643 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปีก่อน 2,515 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 128 
ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 

3.4 งบกระแสเงนิสด 

- กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน 479 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน 519 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 
41 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8 ซึง่เป็นผลมาจากการลดลงของก าไรสทุธิ 

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทนุไดร้บัเงินคืนจากการลงทนุ 394 ลา้นบาท โดยปีก่อนเป็นการใชไ้ป 
306 ลา้นบาท  

- กระแสเงินสดจากกิจกรรมทางการเงิน 190 ลา้นบาท เปรยีบเทียบกบัปีก่อน 170 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อน 20 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 สว่นใหญ่เป็นเรือ่งของการจา่ยเงินปันผล และการช าระคืน
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน  
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 นางสาวศศิธร วงศว์ิไล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หค้วามเห็นในวาระนีว้่างบ
การเงินดงักลา่วไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตฐานรายงานทางการเงินที่ผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการ
ตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเป็นงบการเงินท่ีแสดงแบบไมม่ีเง่ือนไข จึงเห็นสมควรเสนอตอ่ผูถื้อหุน้เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ  
 นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม แจง้แก่ที่ประชมุวา่ ส  าหรบัคะแนนเสยีงเพื่ออลงมติ ใหถื้อ
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน  ถา้เทา่กนัประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีก
เสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด   
 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิหรอืไม ่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ 
 นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่  
 1) เงินท่ีเพิ่มขึน้ฝากเอาไวใ้นบญัชีธนาคารรูปแบบใด มีการเปลีย่นการฝากเงินสดจากเงินฝากประจ ามาเป็นออม
ทรพัยใ์ช่หรือไม่ โดยในงบการเงินไม่มีการแจกแจงว่าเป็นฝากประจ าเท่าใด ฝากออมทรพัยเ์ท่าใด เพราะท่านบอกว่า
เตรยีมจะน าเงินไปลงทนุตอ่ไป จะไดเ้ปรยีบเทียบราละเอียดทางการเงินได ้
 2) สนิทรพัยท์ี่เป็นสนิคา้คงเหลอืลดลงจาก 625 ลา้น เหลอื 532 ลา้น สาเหตทุี่ลดลงเพราะเหตใุด  
 3) รายไดอ้ื่นท่ีเพิ่มขึน้ประมาณ 20 ลา้น ตามที่รายงานวา่เป็นเงินไดช้ดเชยจากลกูคา้ ไมท่ราบวา่เป็นการชดเชย
เรือ่งอะไรครบั  
 4) เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุมีก าไร หรอืขาดทนุ  
 นายธีระชัย สิริธัญญานนท ์กรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้เพิ่มเตมิในประเด็นท่ี 1) วา่ เงินสดสว่น
ใหญ่อยูใ่นออมทรพัย ์และไดอ้ตัราดอกเบีย้พิเศษที่อตัรารอ้ยละ 1.8 และสามารถเบิกถอนเงินไดท้กุเมื่อ ผูถื้อหุน้สามารถ
พิจารณาไดจ้ากหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 7 หนา้ 145 ของงบการเงินประจ าปี 2566 และรายงานประจ าปี  
 นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุ้น
ประเด็นที่ 2) วา่ สนิทรพัยท์ี่เป็นสินคา้คงเหลือลดลง เนื่องจากบริษัทมีการปรบัเปลี่ยนการจดัซือ้วตัถดุิบให้สอดคลอ้งกบั
การผลติ และราคาวตัถดุิบ อีกทัง้วางแผนการผลติสนิคา้ใหเ้พียงพอตอ่ค าสั่งซือ้ของลกูคา้เทา่นัน้ 
 นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้เพิ่มเติม
ในประเด็นที่ 2) วา่ ยอดขายบรษัิทลดลง บรษัิทจึงไมผ่ลิตสนิคา้มาเพื่อกกัเก็บมากเกินไป โดยผลติ และจดัหาวตัถดุิบตาม
จ านวนยอดสั่งซือ้ของลกูคา้เท่านัน้ หากพิจารณาในปีที่บริษัทมียอดขายมาก ก็จะเห็นว่าบริษัทมีการผลิตและกักเก็บ
สนิคา้มากตามสว่น  
 นางสาวยุวพร พุ่มประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชีการเงิน ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุ้น
ประเด็นที่ 3) และ 4) ว่า เป็นเงินชดเชยค่าเสียโอกาสจากลกูคา้ในกลุม่ทวีปอเมริกา เป็นเงินชดเชยเพียง 1 ครัง้เท่านัน้  
และเงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนมีก าไร ในรายไดอ้ื่นตามงบการเงิน บริษัทมีรายไดอ้ื่นที่ 70 ลา้น โดยมีก าไรจาก
สนิทรพัยท์างเงินอยูท่ี่ 18 ลา้นบาท 
 นายวัชรพงษ ์หุ่นศรีสกุล ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุ ใหข้อ้แนะน า และขอ้ติชมวา่  
 1) ในไตรมาส 2 หนึ่งในลกูคา้รายใหญ่ของบริษัทยุติการซือ้ขายไป อยากทราบว่ายตุิการซือ้ขายกับบริษัทโดย
ถาวร หรอื ชั่วคราว  
 โดยเรื่องดังกล่าวไม่มีการระบุใน ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A (Management 
Discussion & Analysis) อย่างชดัแจง้วา่เป็นการยตุิการซือ้ขายอย่างถาวร หรอื ชั่วคราว ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดความไม่สบาย
ใจตอ่ผูถื้อหุน้ จึงขอใหโ้ปรดระบเุรือ่งดงักลา่วใหช้ดัเจนในภายหนา้ 
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 ผมขอชมเชยพฒันาการของบริษัทเก่ียวกับการน าเอาเงินสดมาลงทุนในตลาดเงิน และการลงทุนในประเทศ
เวียดนาม  
 2) อยา่งไรก็ดี อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการลงทนุในประเทศเวียดนาม  
 นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ ประเด็นที่ 1) วา่ ขอบคณุส าหรบัค าแนะน า และขอ้ติชมครบั โดยลกูคา้
รายใหญ่ดังกล่าวไม่ไดยุ้ติการซือ้ขายถาวร โดยในปีนีไ้ดก้ลบัมาซือ้ขายกับบริษัทแลว้ และบริษัทจะมีลูกคา้ในตลาด
อเมรกิามากขึน้ 
 นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ ประเด็น
ที่ 2) ว่า  ขอแจง้รายละเอียดในเบือ้งตน้ตามกรอบที่คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้ โดยการลงทนุในประเทศเวียดนาม
สว่นหนึ่งมาจากมาตราการทางภาษีบางรายการที่ดีกว่าของประเทศไทย อย่างไรก็ดี บริษัทค านึงถึงความเสี่ยงในการ
ลงทนุ เพราะฉะนัน้จึงไมไ่ดน้ าเงินจ านวนมากไปลงทนุท่ีเวียดนามทัง้หมด แตเ่ขา้ไปลงทนุในสดัสว่นท่ีเหมาะสม ไมใ่ช่การ
ลงทนุในสนิคา้ใหม ่และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ของบริษัทท่ีตอ้งการใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษี อีกทัง้ยงัท า
ใหบ้รษัิทไมส่ญูเสยีฐานลกูรายเดิม  
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่การลงทนุในประเทศเวียดนามนัน้เหมาะสม ซึง่ความสามารถในการแขง่ขนั
ของประเทศไทยลดลง แต่ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขนัของเวียดนามสูงขึน้ หากบริษัทยังไม่เขา้ไปลงทุนใน
เวียดนามจะท าใหบ้รษัิทเสยีโอกาส โดยคณะกรรมการบรหิารใชเ้วลาในการพิจารณาความเสีย่งในการลงทนุอย่างถ่ีถว้น 
ทัง้เรื่อง ภาษี ผลประโยชน ์เงินลงทุน ตน้ทนุแรง เครื่องจกัร เป็นตน้ เพราะฉะนัน้ผลตอบแทน บริษัทเช่ือว่าไม่ไดด้อ้ยไป
กวา่ในประเทศไทย และบรษัิทไมไ่ดกู้เ้งินเพื่อมาลงทนุ แตเ่ปลีย่นเอาเงินลงทนุในตลาดเงินมาเป็นเงินสดสกลุเงินดอลลาห์
สหรฐั เพื่อใชใ้นโครงการลงทนุนี ้ 
 นายกฤษดา อรุณวิไลรัตย ์ผู้ถือหุ้น ไดส้อบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทขายกองทุนรวมทัง้ในประเทศ และ
ตา่งประเทศ ท าใหม้ีเงินสดค่อนขา้งมาก ประมาณ 900 ลา้นบาท อยากทราบวา่มีแผน หรือวตัถปุระสงคใ์นการใชเ้งินสด
สว่นนีอ้ยา่งไร ซึง่การน าเงินไปลงทนุในประเทศเวียดนาม ใชเ้งินเพียงประมาณ 100 ลา้นบาทเทา่นัน้ใช่หรอืไม ่ 
 นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า ณ วนันีบ้ริษัทเตรียมที่จะลงทุนในธุรกิจหลกัของบริษัทในประเทศ
เวียดนาม ตามที่ไดร้ายงานตอ่ตลาดหลกัทรพัย ์และเงินจ านวน 144 ลา้นบาทดงักลา่วเป็นเพียงทนุจดทะเบียนบรษัิทยอ่ย
ในประเทศเวียดนามเทา่นัน้ ซึง่อาจพิจารณาการบรหิารเงินสดในการลงทนุอื่นอีก    
 นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามเพิ่มเติมของผูถื้อหุน้ 
ว่า บริษัทไม่ไดล้งเงินในทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยในเวียดนามมาก ซึ่งจะมีวางแผนเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ผลประโยชนร์ะหว่างบรษัิท และบรษัิทยอ่ยในเวียดนามตอ่ไปในอนาคตอีก อีกทัง้ในการทนุตอ้งใชเ้งินสดอีกมากนอกจาก
ทนุจดทะเบียนดงักลา่ว  
 นอกจากโครงการลงทนุในประเทศเวียดนามดงักลา่ว มีโครงการลงทนุอีกหลายรายการท่ีน่าสนใจแตบ่รษัิทตอ้ง
พิจารณาความเสีย่งอยา่งถ่ีถว้น ซึง่การใชเ้งินดงักลา่วบรษัิทจะพิจารณาถึงประโยชนเ์ป็นส าคญั  
 ส าหรบั คะแนนเสียงเพื่ออลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ถา้เทา่กนัประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด   
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
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  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 53,189,031 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง 7,000 - 
บตัรเสยี - - 
รวม 53,189,031 100.0000 

หมายเหต ุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองเพิ่มขึน้อีก 6 ราย จ านวน 12,968 หุน้ รวม
เป็น 105 ราย จ านวน 53,196,031 หุน้ ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและเรยีกช าระแลว้ 

วาระที ่4           พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงนิปันผล 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานกุารที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชมุว่า บรษัิทฯ มีก าไร

สทุธิส าหรบั ปี 2566  จ านวน 288.51 ลา้นบาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม บรษัิทฯสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู้
ถือหุน้ได ้ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯขอ้ 44  ซึง่หา้มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  โดยการจ่ายเงินปัน
ผล  ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้  หุน้ละเท่า ๆ กนั  และขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 45 บรษัิทฯตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้
เป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทนุสะสมยกมา(ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ตามนโยบายของบริษัทฯในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล   บรษัิทฯค านงึถึงผลประกอบการ  และผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ในระยะ
ยาว การจ่ายเงินปันผลในอตัราที่เสนอเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลที่ขึน้อยูก่บัผลประกอบการ โดยบริษัทฯจะยงัคงมีเงินทนุที่แข็งแกรง่สามารถรองรบัการเจรญิเติบโต และการขยายตวัของ
ธุรกิจของบรษัิทฯไดอ้ยา่งต่อเนื่อง การจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 2566 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2566 ถึง วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 1.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 148,499,481.90 บาท โดยเงิน
ปันผลในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจาก 

1) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินไดน้ติิบคุคลรอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
103,499,638.90 บาท 

2) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.50 
บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 44,999,843 บาท ทัง้นี ้ ก าหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัจนัทรท์ี่ 20 
พฤษภาคม 2567 และก าหนดใหว้นัศกุรท์ี่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) เพื่อสทิธิ
ในการรบัหุน้ปันผลและเงินปันผลจากการด าเนินงานของปี 2566 

ส าหรบั คะแนนเสียงเพื่ออลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ถา้เทา่กนัประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด   
 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิหรอืไม่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา  
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิใหจ้ดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานส าหรบัการจ่ายปันผลประจ าปี 
2566 เพื่อจ่ายปันผลสว่นที่เหลือในอตัราหุน้ละ 1.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 148,499,481.90 บาท โดยเงินปันผลใน
ครัง้นีเ้ป็นการจ่ายจากดงันี ้  

1) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีเสยีภาษีเงินไดน้ติิบคุคลรอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 1.15 บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 
103,499,638.90 บาท 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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2) ก าไรสทุธิของกิจการท่ีไดร้บัการยกเวน้ภาษีจากสทิธิประโยชนส์ง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.50 
บาท คิดเป็นจ านวนเงินรวม 44,999,843 บาท ทัง้นี ้ ก าหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัจนัทรท์ี่ 20 
พฤษภาคม 2567 และก าหนดใหว้นัศกุรท์ี่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (RECORD DATE) เพื่อสทิธิ
ในการรบัหุน้ปันผลและเงินปันผลจากการด าเนินงานของปี 2566 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 53,196,032 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 53,196,032 100.0000 

หมายเหต ุ: ระหวา่งการประชมุวาระท่ี 4 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองเพิ่มขึน้อกี 1 ราย จ านวน 1 หุน้ รวมเป็น 106 
ราย จ านวน 53,196,032 หุน้ ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและเรยีกช าระแลว้     
วาระที ่5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 ส าหรบัวาระนี ้นายอัษฎากร ลิม้ปิติ นายฐิติศักดิ์ สกุลครูและนางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ กรรมการท่ีมีสว่น
ไดเ้สียทัง้ 3 ท่าน ไดอ้อกจากหอ้งประชุม ประธานฯ และ มอบหมายให ้นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการท่ีประชุม 
น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทก าหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ซึง่กรรมการที่ถึงคราวออกตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ทา่น คือ 
 1. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ  กรรมการอิสระ 
 2. นายฐิติศกัดิ ์สกลุครู  กรรมการ 
 3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั     กรรมการ 
 บริษัทไดเ้ชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบรษัิท ตัง้แต่วนั
องัคารที่ 17 ตุลาคม 2566 ถึงวนัพุธที่ 17 มกราคม 2567 อย่างไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลใดเพื่อรบัการแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบรษัิท 
 นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากับดูแลกิจการที่ด ีใหค้วามเห็นในวาระนีว้่า ไดพ้ิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของกรรมการดงักลา่ว วา่เป็นผู้
มีความรู ้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญในสายงาน และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทัง้
บคุคลดงักลา่วไมม่ีการด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง และตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการ ดงันี ้
  1. นายทรงพล ชญัมาตรกิจ  กรรมการอิสระ แทน นายอษัฎากร ลิม้ปิติ ที่แจง้ความประสงค ์
     ไมข่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 
 โดยในท่ีประชมุไดเ้ชิญนายทรงพล ชญัมาตรกิจมาแสดงตนพรอ้มกบัแนะน าตวักบัผูถื้อหุน้ ตอ่จากนัน้นายทรงพล 
ชญัมาตรกิจ ไดอ้อกจากที่ประชมุ 
  2. นายฐิติศกัดิ ์สกลุครู ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระกลับ เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่โดยด ารงต าแหนง่กรรมการ 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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  3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งกรรมการตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่โดยด ารงต าแหนง่กรรมการ  

 โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2567 เป็นตน้ไป  
 ประวตัิและสดัส่วนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัท 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระเข้มกว่าข้อก าหนดขั้นต ่าของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด รายละเอียดปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4 ในหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ 
 ส าหรบั คะแนนเสียงเพื่ออลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ถา้เทา่กนัประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด      
 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งตอ้งออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ในต าแหนง่เดิม ดงันี ้
             1. นายทรงพล ชญัมาตรกิจ กรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสยีง  ดงันี ้

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 53,191,115 99.9906 
ไมเ่ห็นดว้ย 5,000 0.0094 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 53,196,115 100.0000 

 2. นายฐิติศกัดิ ์สกลุครู กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 53,196,115 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 53,196,115 100.0000 

             3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรฐั กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้
  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 53,196,115 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 53,196,115 100.0000 

 โดยใหม้ีผลตัง้แตว่นัท่ี 23 เมษายน 2567 เป็นตน้ไป 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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 หมายเหต ุ : ระหวา่งการประชมุวาระท่ี 5 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองเพิม่ขึน้อีก 2 ราย จ านวน 83 หุน้ 
 รวมเป็น 108 ราย จ านวน 53,196,115 หุน้ ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและเรยีกช าระแลว้ 

วาระที ่6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2567 
 ตัง้แตว่าระนีเ้ป็นตน้ไป นายอัษฎากร ลิม้ปิติ นายฐิติศักดิ์ สกุลครูและนางสาวนฤศสัย มหฐิติรัฐ ไดก้ลบัเขา้หอ้งประชมุ 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานกุารท่ีประชุม น าเสนอตอ่ที่ประชมุวา่ ตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการมีสทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดเป็น
จ านวนแน่นอน หรือก าหนดเป็นกฎเกณฑท์ี่จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรอืก าหนดใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมี
การเปลีย่นแปลงก็ได ้ 
 บริษัทฯ มีขัน้ตอนการเสนอค่าตอบแทน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดูแลกิจการที่ดี ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนใหน้ าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้
เพื่อ พิจารณาอนมุตัิ ซึง่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาตามหลกัเกณฑท์ี่ไดก้ าหนดไว ้ดงันี  ้

1) พิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ ์วิธีการ อตัราการจ่าย หน้าที่ความรบัผิดชอบที่
ไดร้บัมอบหมายของบรษัิทซึง่อยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั และโดยค านงึถึงสภาพคลอ่งของบรษัิท 

2) พิจารณาจ่ายโบนสัใหเ้ฉพาะกรรมการท่ีไมไ่ดด้  ารงต าแหนง่เป็นผูบ้รหิารบรษัิท และจะจา่ยตอ่เมือ่ไดม้ีการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ 
 นางพจนารถ ปริญภัทรภ์ากร กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแล
กิจการ ที่ดี ใหค้วามเห็นในวาระนีว้า่ ไดพ้ิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไดร้บัใหส้อดคลอ้ง
กบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคน และตามหลกัเกณฑด์งักลา่วขา้งตน้ จึงเห็นสมควรก าหนดงบประมาณ
คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท โบนสักรรมการบรษัิทท่ีไม่ไดด้  ารงต าแหนง่เป็นผูบ้รหิารบรษัิทและคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยทกุคณะประจ าปี 2567 ภายในวงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรยีบเทียบกบัปีก่อนดงันี ้

รายการ 
ปี 2567 

(ปีทีเ่สนอ) 
ปี 2566 

วงเงนิที่เสนอ จ่ายจริง 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 10,000,000 9,500,000 9,480,000 

 องคป์ระกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  
                                                                                                          ปี 2567                       ปี 2566 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
    1.1 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิทท่ีจ่ายเป็นรายเดือน (บาท/เดือน) 
          -ประธาน                                                                                   50,000                                    50,000   
          -กรรมการ                                                                                  35,000                                    35,000  
    1.2 คา่เบีย้ประชมุที่จา่ยเป็นรายครัง้ (บาท/ครัง้) 
          -ประธาน                                                                                   20,000                                     20,000    
          -กรรมการท่ีไมไ่ดด้  ารงต าแหนง่เป็นผูบ้รหิารบรษัิท           10,000                                     10,000 
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดยอ่ยที่จ่ายเป็นรายคร้ัง  
    2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครัง้)  
          -ประธาน                                                                                    20,000                                   20,000  
          -กรรมการ                                                                                   10,000                                   10,000  
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องคป์ระกอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการ  
                                                                                                          ปี 2567                       ปี 2566 
    2.2 คณะกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (บาท/ครัง้)     
          -ประธาน                                                                                   20,000                                   20,000         
          -กรรมการ                                                                                  10,000                                  10,000   
    2.3 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (บาท/ครัง้)              
           -ประธาน                                        20,000                          20,000       
           -กรรมการ             10,000                          10,000 
    2.4 คณะกรรมการบรหิาร (บาท/ครัง้) 
           -ประธาน             20,000             20,000 
           -กรรมการ             10,000             10,000 
3. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะน าไปจัดสรรเป็นโบนัสให้กับกรรมการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารบริษัท 
วิธีการจัดสรรเป็นไปตามที่ประธานกรรมการบริษัทก าหนดโดยประเมินจากผลการปฏิบัติงานและระยะเวลาที่ได้
ปฏิบตัิงาน หากไมม่ีการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ จะไมม่ีการจ่ายโบนสั 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ ตามหลกัเกณฑข์า้งตน้ 
และตามคณะกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดีใหค้วามเห็น จึงเห็นควรเสนอใหท้ี่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โบนัส และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ 
ประจ าปี 2567 เป็นภายในวงเงินไมเ่กิน 10,000,000 บาท  

ส าหรบั คะแนนเสียงเพื่ออลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ถา้เทา่กนัประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด   
 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจ าปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 
10,000,000 บาท (สบิลา้นบาทถว้น) ประกอบดว้ย 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท 
2) คา่ตอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย 

       3) คา่ตอบแทนในรูปของโบนสั เฉพาะกรรมการท่ีไมไ่ดด้  ารงต าแหนง่เป็นผูบ้รหิารบรษัิท  
      ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 53,196,116 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 53,196,116 100.0000 

 หมายเหต ุ: ระหว่างการประชุมวาระที่ 6 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองเพิ่มขึน้อีก 1 ราย จ านวน 1 หุน้ 
รวมเป็น 109 ราย จ านวน 53,196,116 หุน้ ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและเรยีกช าระแลว้ 

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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วาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2567 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายอรรถพล เกรียงไกร เลขานุการที่ประชุม น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรายเดิม คือ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
ประจ าปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้ป็นอย่างดี
ตลอดมา คณะกรรมการพิจารณาแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้  แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2567 ของบรษัิท 
 โดยบริษัทขอแจง้แกไ้ขรายนามผูส้อบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามที่ปรากฎในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ จากเดิมที่ก าหนดใหเ้ป็น นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4753  หรือนายวิชาติ 
โลเกศกระวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4451 หรอืนางสาวกมลทิพย ์เลศิวิทยว์รเทพ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4377 
 ขอแกไ้ขใหมเ่ป็น ผูส้อบบญัชีแหง่บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ทีม่ีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
 1) นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4753 หรอื 
 2) นางสาวสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4799 หรอื 
 3) นายส าราญ แตงฉ ่า   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8021  
 ทัง้นีข้อเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าสอบบญัชี และค่าบริการอื่น ประจ าปี 2567 เป็นเงิน 2,050,000 
บาท (สองลา้นหา้หมื่นบาทถ้วน) ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องจากการสอบบัญชี ซึ่งก าหนดเบิกจ่ายตามจริง โดยมี
รายละเอียดดงันี ้:- 

 
หมายเหต ุปัจจุบนับริษัทฯไดร้บัใบอนญุาตสิทธิประโยชนจ์ากการสง่เสริมการลงทนุจ านวน 2 ใบอนญุาต หากมีการไดร้บัสิทธิเพิ่มเติม 
คา่บรกิารอื่นตามขอ้ 4 ก็จะมีการเพิ่มขึน้ตามจ านวนใบอนญุาต 

นางสาวศศิธร วงศว์ิไล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน 
และก ากบัดแูลกิจการที่ดีไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการน าเสนอผูส้อบบญัชีและค่า
สอบบญัชีประจ าปี 2567 โดยค านึงถึงความมีช่ือเสียง ความน่าเช่ือถือ ผลการปฏิบตัิงานที่ผา่นมา ความสามารถในการ
ใหบ้รกิาร และใหค้  าปรกึษาที่มีประโยชนต์่อบรษัิท ความมีอิสระในการประกอบวิชาชีพ และไมม่ีขอ้บง่ชีว้่ามีผลประโยชน์
ขดัแยง้แตอ่ยา่งใด จึงเสนอบรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีตามที่เสนอ โดยมีค่าสอบบญัชีส าหรบัปี 2567 
เป็นเงิน 2,050,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชีดงักล่าวไดเ้ทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแลว้ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบและน าเสนอตอ่ที่
ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป  

รายการ 
(หน่วย : บาท) 

ค่าสอบบัญช ี เปลี่ยนแปลงจาก 
ปี 2566 2567 2566 

1. คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  1,190,000 1,190,000 - 
2. คา่สอบทานงบไตรมาส  660,000 660,000 - 
3. คา่สอบทานรายงานประจ าปี  - - - 
    รวมคา่สอบบญัชี  1,850,000 1,850,000 - 
4. คา่บรกิารอื่น-การตรวจสอบใบอนญุาตสทิธิ
ประโยชนต์าม BOI ใบอนญุาตละ 100,000 
บาท (ถา้มี) 

200,000 200,000 - 

    รวมคา่ใชจ้า่ยสอบบญัชีและคา่บรกิารอื่น 2,050,000 2,050,000 - 
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 ส าหรบั คะแนนเสียงเพื่ออลงมติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  
ถา้เทา่กนัประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด      

ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูใ้ดจะสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิหรอืไม ่ ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดซกัถาม 
ประธานฯ จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

นายวัชรพงษ ์ หุน่ศรีสกุล ผู้ถอืหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ กรณีหากมกีารไปจดัตัง้บรษัิทยอ่ยที่ประเทศ
เวียดนามแลว้ ผูส้อบบญัชีที่จะถกูใชน้ัน้จะเป็นรายใด ยงัเป็นบรษัิท ส านกังาน อวีาย จ ากดั หรอืไม ่ 

นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้วา่ ตอนนี ้
อยูร่ะหวา่งพิจารณา แตอ่าจเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบรษัิทในปัจจบุนัเพื่อประโยชนใ์นการจดัท างบการเงินรวม  

นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ผู้ถอืหุน้ ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่  
1) รอบนีม้ีการเปลี่ยนแปลงผูส้อบบญัชีทา่นใหม่ โดยท่านเดิมครบวาระแลว้ อยากทราบวา่ผูส้อบบญัชีทา่นใหม่

นีจ้ะมีความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทมากนอ้ยเพียงใด และคณะท างานที่ใชใ้นการตรวจสอบบญัชีเป็นคณะท างานเดิม
หรอืไม ่

2) รายไดข้องบรษัิทลดลงจากเดิมคอ่นขา้งมาก ดงันัน้ในการพิจารณาก าหนดคา่สอบบญัชีมีหลกัเกณฑใ์นการ
พิจารณาอยา่งไรบา้ง  

3) หากบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนาม ใช้ผูส้อบบัญชีอื่นจะมีเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม
อยา่งไร  

นางสาวศศิธร วงศว์ิไล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการ ส ร ร ห า  ก า ห น ด
ค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการที่ดี ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ ประเด็นท่ี 1) ว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี
การพิจารณาคุณสมบัติแล้ว โดยผู้สอบบัญชีท่านใหม่มี ประสบการณ์ และมีความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจที่อยู่ใน
อตุสาหกรรมเดียวกนักบับรษัิทอยูแ่ลว้ รวมทัง้ยงัเป็นผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เช่นเดิมจึงไมม่ีปัญหา
การประสานงานในการท างานแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการตรวจสอบฯ ยงัมีความมั่นใจในประเด็นนีอ้ยู่ 

นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดม้อบหมายให ้นางสาวศิริวรรณ   

สุรเทพินทร ์หุ้นส่วนจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า ขอเรียนชีแ้จงว่า
คณะท างานส าหรบัการท างาน และประสานงานใหบ้รษัิทยงัเป็นคณะท างานเดิม โดยคณุสาธิดา รตันานรุกัษ์ ผูต้รวจสอบ
บัญชีที่ เสนอในวาระนี ้ก็มีประสบการณ์ในการท างานในด้านการตรวจสอบถึง 30 ปี และมีประสบการณ์ในด้าน
อตุสาหกรรมพลาสติกอยูแ่ลว้ จึงไมม่ีประเด็นเรือ่งความรูค้วามสามารถ  

ในประเด็นเรือ่งคา่สอบบญัชี บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไดม้ีการคงคา่สอบบญัชีในอตัราเทา่เดิมมาแลว้ 5 ปี 
และมีการปรบัขึน้มาครัง้แรกในปี 2566 และในปีนี ้ บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ก็ยงัคงราคาคา่สอบบญัชีเอาไวโ้ดยไมม่ี
การปรบัขึน้  

ในสว่นประเด็น หากมีการใชผู้ส้อบบญัชีอื่นส าหรบับรษัิทย่อยในประเทศเวียดนามนัน้ หากผลประกอบการของ
บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามไม่ถึงรอ้ยละ 15 ของก าไรรวมจากงบการเงินรวม สามารถจา้งผูส้อบบญัชีทอ้งถ่ินได ้แต ่
บรษัิท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จะเดินทางไปตรวจสอบความถกูตอ้งอีกครัง้เพื่อท่ีจะสามารถรบัรองงบการเงินของบรษัิทได ้
สดุทา้ยแลว้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จะเป็นผูแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัการท างบการเงินรวมดงักลา่ว ดงันัน้หากมี
ผลกระทบหลายรายการ และผลประกอบการเขา้เกณฑ ์ก็จ าเป็นจะตอ้งจา้ง บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ในประเทศ
เวียดนามเพื่อสอบบญัชี  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิแต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2567 ของบรษัิท โดยมีรายนามดงัตอ่ไปนี ้
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 1) นางสาวสาธิดา รตันานรุกัษ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4753 หรอื 
 2) นางสาวสรนิดา หิรญัประเสรฐิวฒุิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 4799 หรอื 
 3) นายส าราญ แตงฉ ่า   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 8021  
 โดยไดร้บัค่าสอบบญัชี และค่าบริการอื่น เป็นเงิน 2,050,000 บาท ไม่รวมค่าใชจ้่ายที่เก่ียวเนื่องจากการสอบ
บญัชี ซึง่ก าหนดเบิกจ่ายตามจรงิ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้ 

  คิดเป็น (%) ของผู้ถอืหุน้ที่มาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 53,196,117 100.0000 
ไมเ่ห็นดว้ย - - 
งดออกเสยีง - - 
บตัรเสยี - - 
รวม 53,196,117 100.0000 

หมายเหต ุ: ระหวา่งการประชมุวาระท่ี 7 มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองเพิ่มขึน้อีก 1 ราย จ านวน 1 หุน้ รวมเป็น 110 

ราย จ านวน 53,196,117 หุน้ ของจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยและเรยีกช าระแลว้ 

วาระที ่8  พิจารณาเร่ืองอืน่ ๆ ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุ้นสอบถามประเด็นเพิ่มเติม  
 นายวิรัญจ ์ฉิมกุล ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่  
 1) บรษัิทมีแผนวดัความส าเรจ็ที่สรา้งมลูคา่ใหก้บับรษัิท และผูถื้อหุน้ผา่นอตัราสว่นผลตอบแทนของเงินลงทนุ 

(ROIC หรอื Return On Invested Capital) และ  อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (ROE หรอื Return on 
Equity) อยา่งไรครบั    
 2) บรษัิทมีแนวทางการสรา้งวฒันธรรมองคก์รใหม้ีลกัษณะการปรบัตวัตอ่สถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไดอ้ยา่ง
รวดเรว็(Agile) อยา่งไร ภายใตค้วามไมแ่นน่อน และความผนัผวน นอกจากนีค้ณะกรรมการของบรษัิทมีบทบาทอยา่งไร
ตอ่เรือ่งนี ้ 

นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า โดย
หลกัในปัจจุบนับริษัทมีการเปลีย่นการลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงิน มาเป็นการลงทนุเพื่อเพิ่มศกัยภาพแก่ธุรกิจหลกัของ
บรษัิท ซึง่พยายามจะใชท้รพัยส์นิใหเ้ป็นประโยชนม์ากที่สดุ และไมไ่ดเ้ก็บเป็นเงินสดอยา่งเดียว โดยเงินสดที่ถือไวม้ีไวเ้พื่อ
การลงทนุเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้คาดวา่ในแง่ของผลตอบแทนจะไดร้บัมากกวา่การลงทนุในสนิทรพัยท์างการเงิน 

ในประเด็นเรื่องของวฒันธรรมองค์กร ในปัจจุบันบริษัทมีการสรรหาบุคคลากรที่เหมาะจ านวนมาก เพื่อจะ
ปรบัปรุงในเรื่องวิศวกรรมโรงงาน และการผลิต รวมถึงการสรา้งนวตักรรมใหม่ๆ ซึ่งคณะกรรมการไดส้นบัสนุนโดยการ
อนมุตัิงบประมาณที่เหมาะสมเพื่อใชใ้นการพฒันาบคุลากร เครือ่งจกัร และเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้ง  

นายไชยศักดิ์ กระษาปณก์าร ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ บรษัิทตัง้เปา้หมายการเติบโตของรายไดใ้น
ปี 2567 อยา่งไรบา้ง และมีความเสีย่งอะไรบา้งที่จะท าใหไ้มส่ามารถบรรลเุปา้หมายดงักลา่วได ้ 

นายเอกพล พงศ์สถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า 
แนวโนม้ในปีนี ้บริษัทคาดหวงัว่าจะเติบโตประมาณรอ้ยละ 10 เนื่องจากบริษัทมีลกูคา้รายเดิมกลบัมาซือ้ขายกับบริษัท 
และมีลกูคา้รายใหม่ค่อนขา้งจะมาก ความเสี่ยงที่อาจมีขึน้จะเป็นปัญหาจากปัจจยัภายนอกบริษัท ซึ่งเป็นปัญหาระดบั
โลก เช่น ในแง่ของภูมิรฐัศาสตร ์(Geopolitics) ในแง่ของแนว้โน้มการเกิดสงคราม ในแง่ของความผันผวนของภาวะ
เศรษฐกิจ เป็นตน้ แตใ่นแง่ของปัจจยัภายในของบรษัิท เราบรหิารจดัการอยา่งพิถีพิถนั จึงไมน่า่เป็นกงัวล 

  

     รายการ   คะแนนเสียง (หุน้) 
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นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ 
1) ราคาวตัถดุิบในปัจจบุนัสง่ผลกระทบตอ่บรษัิทหรอืไมอ่ยา่งไร  
2) ในปัจจบุน ตลาดในทวีปอเมรกิา และยโุรป กลบัสูส่ภาวะปกติแลว้หรอืไม ่ 
3)  ในการรายงานขอ้มูลในที่ประชุมในวาระที่ 2 มีหวัขอ้เรื่องของการซือ้เพื่อโต โดยระบุว่าเป็นการซือ้กิจการ 

อยากทราบวา่ บรษัิทพิจารณาจะเขา้ซือ้กิจการของบรษัิทในประเทศ หรอืตา่งประเทศ และเป็นธุรกิจที่มีขนาดเทา่ใด 
นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า ราคา

วตัถดุิบยงัไมม่ีความผนัผวนมากยงัสามารถบรหิารจดัการได ้และในสว่นประเด็นของตลาดในทวีปอเมรกิา และยโุรปนัน้มี
แนวโน้มที่ค่อนขา้งดี โดยเฉพาะเมื่อปลายปี 2566  สุดทา้ยนีใ้นส่วนของการซือ้กิจการในอนาคต ยังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา  

นางสาวอชิดา ยงเมธาวุฒ ิผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่  
1) ในปี 2566 ก าไรของบรษัิทลดลงมาจากสาเหตใุด และในปี 2567 จะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
2) ในสภาวะของสถานการณโ์ลก ที่อาจเกิดสงครามขึน้ทัง้ในภมูิภาคตะวนัออกกลาง และเอเชีย กรณีดงักลา่ว

สง่ผลตอ่ยอดขายหรอืไม ่อยา่งไร ซึง่บรษัิทมีรายจากการขายในตา่งประเทศคอ่นขา้งมาก 
นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า ในปี 

2566 ก าไรของบริษัทลดลง เนื่องจากยอดขายของบริษัทลดลงในช่วงตน้ปีก่อน ซึ่งในปัจจุบนัมีแนวโนม้ที่ดีขึน้ และในปี 
2567 จะมีการพฒันาบคุลากร เครือ่งจกัร และนวตักรรมมากขึน้ เพื่อสรา้งโอกาสใหม ่ส าหรบับรษัิท  

ในส่วนของสถานการณ์โลกที่อาจเกิดภาวะสงคราม บริษัทมีการเตรียมความพรอ้มอยู่เสมอ ขอ้ดีของบริษัท
อยา่งหนึ่งคือ บรษัิทมีตลาดที่อยูใ่นหลายภมูิภาค ตลอดจนการลงทนุในอนาคตของบริษัทก็จะเนน้เรือ่งของความสามารถ
ในการแขง่ขนัเป็นหลกั และเพิ่มความสามารถในการท าก าไรใหม้ากขึน้  

นายธีระวุฒ ินวลแสง ผู้ถอืหุ้นไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุ และมีขอ้ติชมวา่  
ผมขอกล่าวความชมเชยต่อคณะกรรมการบริษัทที่มีการจัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในปีนี ้ และขอสอบถาม

เก่ียวกบัการท าตลาดอเมริกา ซึ่งในช่วงเปิดตลาดถือว่าท าไดด้ี แต่สาเหตใุดท าใหย้อดขายในตลาดอเมริกาลดลงในปีที่
ผา่นมา และบรษัิทจะสามารถบรหิารจดัการตลาดออเมรกิาอยา่งไร  

นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า 
ส  าหรบัตลาดอเมริกา ในปี 2565 บริษัทไดล้กูคา้รายใหญ่มารายหนึ่ง แต่ในปี 2566 ลกูคา้รายดงักล่าวชะลอการสั่งซือ้
สนิคา้กบับริษัท ซึ่งเป็นท่ีมาของเงินชดเชยที่ปรากฎในรายไดอ้ื่นของบรษัิท ในปี 2567 ลกูคา้รายใหญ่ดงักลา่วกลบัมาซือ้
ขายกบับรษัิทแลว้ และในขณะเดียวกนับรษัิทมีลกูคา้ในตลาดอเมรกิาเพิ่มขึน้แลว้  

นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามเพิ่มเติมของผูถื้อหุน้ 
วา่ ฝ่ายขายของบรษัิทไม่นิ่งนอนใจ ซึง่ในปัจจบุนัไดม้ีการเดินทางไปเจรจาธุรกิจกบัลกูคา้ในต่างประเทศมากขึน้จากช่วง
การระบาดของเชือ้โควิดฯ ซึง่ไมส่ามารถเดินทางได ้ 

นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้รับมอบฉันทะ จากนายสุพจน ์เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ถอืหุ้น ไดใ้หข้อ้ติชมบรษัิทวา่ ตน
ในนามของสมาคมผูถื้อหุน้ไทย และเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากนายสพุจน ์เอือ้ชยัเลิศกุล ขอช่ืนชมแนวทางการด าเนินงาน
ของบรษัิท และการน าเสนอวาระการประชมุอยา่งชดัเจน และขอขอบคณุที่การจดัประชมุเป็นไปโดยเรยีบรอ้ย  

นายวัชรพงษ ์หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น ไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่อบริษัทวา่ อยากใหม้ีการออก Opportunity Day ของ
ตลาดหลกัทรพัยบ์่อยขึน้ อย่างนอ้ยปีละครัง้ หรือไตรมาสละครัง้ก็ยงัดี เนื่องจาก 3 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงถดถอยของบรษัิท 
การออก  Opportunity Day จะท าใหค้นทั่วไปทราบว่าบริษัทท าอะไรอยู่ และยังมีความสามารถในการแข่งขนั จะเป็น
ประโยชนต์อ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย  
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นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ กลา่ววา่ คณะกรรมการรบัค าแนะน ามา
พิจารณา  

นายสถาพร โคธีรานุรักษ ์ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่ 
บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องของ ESG อย่างไรบ้าง ในสภาวะที่สังคมรณรงค์การลดการใช้

พลาสติก และมีแนวทางการทดแทนวตัถดุิบปิโตรเคมี มาใชเ้ป็นวตัถดุิบที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งไร  
นายศิริภัทร โกเอี้ยน ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารบุคคลและความยั่งยืนองคก์ร ไดต้อบขอ้สอบ

ถามของผูถื้อหุน้ว่า เนื่องจากบริษัทมีการขายสนิคา้ไปยงัต่างประเทศเป็นจ านวนมาก จึงตอ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑต์า่งๆ 
ตามกรอบความรว่มมือระหวา่งประเทศ บริษัทจึงวางแผนเรื่อง ESG ครบทกุดา้นไมว่า่ เรือ่งสิง่แวดลอ้ม ความยั่งยืน และ
การก ากับดูแล ตลอดจนเรื่องสิทธิมนษุยชน ซึ่งสามารถพิจารณาไดจ้ากรายงานความยั่งยืนซึ่งเผยแพรท่างเว็ปไซตข์อง
บรษัิท โดยบรษัิทไดร้บัการตรวจสอบจากองคก์รที่นา่เช่ือถือภายนอกในการด าเนินการจดัท ารายงานดงักลา่ว  

ตน้ปีที่ผ่านมาบริษัทไดแ้สดงเจตจ านงเขา้รว่มองคก์รที่ปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกศูนย ์(Net-Zero) ภายในปี ค.ศ. 
2050 กับ  Science Based Targets initiative (SBTi) ระหว่างนี ้ซึ่งภายใน 2 ปีนีจ้ะต้องมีการจัดท าแผนเพื่อน าไปสู่
เปา้หมายดงักลา่ว โดยในปีนีจ้ะวางแผนการจดัการเรือ่งของหว่งโซอ่ปุทานเป็นหลกั 

จะเห็นว่าบรษัิทมีแผนรองรบัทกุดา้น ดงันัน้แมธุ้รกิจหลกัของบรษัิทจะเป็นการผลติสนิคา้จากพลาสติกก็ตาม ซึ่ง
ตวัพลาสติกเองไม่ไดท้  าลายสิง่แวดลอ้ม เพียงแตผู่ใ้ชง้านพลาสติกเองที่ยงัมีการใชพ้ลาสติกอย่างไมถ่กูวิธี ท าใหพ้ลาสติก
ไมถ่กูจดัการอยา่งเหมาะสม ดงันัน้บรษัิทจะเป็นสว่นหนึง่ในการสรา้งความเขา้ใจที่ถกูตอ้งเก่ียวกบัการใชพ้ลาสติกที่ถกูวิธี  

นายสารับยตีซิงห ์กุราตี ผู้ถอืหุ้น ไดส้อบถามตอ่ที่ประชมุวา่  
การลงทุนในประเทศเวียดนาม เป็นการเปิดบริษัทย่อย มีจ านวนทุนจดทะเบียน 100 ลา้นใช่หรือไม่  ในการ

ลงทนุใชส้กุลเงินของประเทศเวียดนาม หรือใชเ้ป็นดอลลาหส์หรฐั นอกจากนีบ้ริษัทมีก าหนดการจะไปเปิดเมื่อใด จะเริ่ม
ผลติไดเ้มื่อใด และโรงงานจะตัง้อยูใ่นเมืองไหนของประเทศเวียดนาม ขอใหเ้ลา่พอสงัเขปตามแผนท่ีวางไวค้รบั  

นายเอกพล พงศส์ถาพร กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไดต้อบขอ้สอบถามของผูถื้อหุน้ว่า 
บรษัิทไดม้ีการรายงานเรือ่งนีต้อ่ตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่จะมีการจดัตัง้บรษัิทยอ่ยภายในไตรมาสที่ 4 ปีนี ้และมีทนุจดทะเบียน 
144 ลา้นบาทตามจ านวนที่ไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรพัย ์ในส่วนของรายละเอียดของบริษัทย่อย บริษัทย่อยถูกจัดตัง้เพื่อ
ขยายฐานการผลิตของธุรกิจหลกั และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ ในส่วนของรายละเอียดการลงทุนอื่นๆ อยู่
ระหวา่งเจรจา และพิจารณาครบั  

นายไพรสัณฑ ์วงศส์มิทธ์ิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ไดต้อบขอ้สอบถามเพิ่มเติมของผูถื้อหุน้ 
วา่ สถานท่ีตัง้โรงงานอยูร่ะหวา่งตอ่รอง โดยเป็นสถานที่อยูใ๋นเขตนิคมอตุสาหกรรมเพื่อใหบ้รษัิทด าเนินการผลิตไดเ้ร็วขึน้ 
และการใชจ้่ายจะใชส้กุลเงินของประเทศเวียดนาม แต่สินคา้ที่จะส่งออกจะใช้สกุลเงินดอลลาหส์หรฐั เหมือนที่ท  าใน
ประเทศไทย ดงันัน้ในการท าธุรกิจจะไม่มีความแปลกใหม่ สิ่งที่แปลกใหม่จะเป็นเรื่องทางวฒันธรรมในการท างาน การ
ดแูล การบริหาร ของคนพืน้ที่ ซึง่บริษัทจะจดัสง่บคุลากรไปก ากบัดแูล และฐานลกูคา้ก็เป็นฐานลกูคา้เดิมของบรษัิท ซึง่มี
ความตอ้งการใหบ้รษัิทมีฐานการผลิตหลายพืน้ท่ีเพื่อลดความเสีย่งตา่งๆที่อาจมีขึน้ และสามารถซือ้ขายกบับรษัิทไดอ้ยา่ง
เต็มที่  

ส าหรบัรายละเอียดของแผนการจดัการลงทนุ คณะท างานต่างๆ ก าลงัด าเนินการอยู่ และตอ้งมีการรายงานให้
คณะกรรมการทราบทกุเดือน  

ณ เวลาปิดประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2567 ทัง้สิน้ 113 ราย หรอืคิดเป็นจ านวนหุน้
ทัง้สิน้ 53,207,490 หุน้ โดยมาดว้ยตนเอง 77 ราย คิดเป็นจ านวนหุน้ 2,347,209 หุน้ และเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 36 ราย คิด
เป็นจ านวนหุน้ 50,860,281 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 59.11 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 
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 ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชมุวา่ มีผูถื้อหุน้ทา่นใดจะแสดงความคิดเห็นหรอืซกัถามเรือ่งอื่นใดเพิ่มเติมหรอืไม่ 
ไม่มีผูใ้ดแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ที่สละเวลามาเขา้รว่มประชุมในครัง้นี ้ และ
กลา่วปิดประชมุเมื่อเวลา 12.03 น. 
 
 
                    ลงช่ือ                                                                                    ประธานที่ประชมุ 
                                                      (นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ)    
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